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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 
ของ  

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที ่

 ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ช้ัน 4 โรงพยาบาลวิชัย
เวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขท่ี 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร  

 เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 50 ท่าน ถือหุ้นรวมกันท้ังส้ิน 
426,945,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.82 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังส้ิน 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566  

 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะน า คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวช
วิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีเข้าร่วมการประชุมจ านวน 11 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 
91.67 ของกรรมการท้ังหมด ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย  วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายวิระ   มาวิจักขณ์ กรรมการอิสระ และ 

      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายวิสุทธิ์    มนตริวัต กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

      ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
5. นายสุรินทร์   เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ  
6. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระ 
7. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 

 ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 
8. นางสาวนพพร   ติรวัฒนกุล กรรมการ 
9. นพ. มงคล    วณิชภักดีเดชา กรรมการ 
10. นายพฤทธิ์   โรจน์มหามงคล กรรมการ 
11. ผศ.นพ.บวรรัฐ  วนดุรงค์วรรณ กรรมการ 

  

 และนายทินวรรธน์ มหธราดล กรรมการ ขอลาประชุม เน่ืองจากป่วย 
 

 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วัฒนา  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
2. ดร.ศักดา     ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 
3. ภญ.ดร.ตีรวรรณ  วนดุรงค์วรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กรและความยั่งยืนธุรกิจ  

      กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช 
4. ผศ.ดร.รัชฎา    ฟองธนกิจ  เลขานุการบริษัท  
5. นายกฤษดา   เลิศวนา  ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
6. นายวรพจน์   อ านวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
7. นายสุรินทร์   สู่สวัสด์ิ  ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  



 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566                                                                                            หน้า 2 ของจ านวน 25 หน้า 
 

 และขอขอบคุณ คุณนรา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการ
ประชุมในครั้งนี้ ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้
เชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จ านวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณอารีย์ สว่าง
จันทร์ และ 2. คุณชไมพร เลียบทวี 

 เลขานุการบริษัท กล่าวช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่
ละวาระดังนี้  

 1) ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  

 2) การออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ ตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 

 3) การลงมติในวาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 4) การลงมติในวาระท่ี 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 5) การลงคะแนนเสียง ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให้ โดยท าเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรคะแนนของแต่ละวาระ แล้วให้จัดส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับ
คะแนนเสียงท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจ านวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม  

 เพื่อลดความเส่ียงแพร่กระจายเช้ือ COVID-19 หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ 
ขอความกรุณาเขียนค าถามลงในกระดาษแล้วน าส่งให้เจ้าหน้าท่ีแทนการพูดผ่านไมโครโฟน บริษัทฯ จะตอบค าถามในห้อง
ประชุมเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุมเท่านั้น หากค าถามท่ีจะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามใน
วาระท่ี 11 เรื่องอื่นๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะส่ือวิดีทัศน์
 และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ และบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2566 ต้ังแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เป็นการล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอช่ือบุคคลเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการ  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ 
จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2566 ของบริษัท และแจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบ ดังต่อไปนี้ 
 1. บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Outstanding Company Performance Awards 
และ Outstanding CEO Awards ในงาน SET Awards ประจ าปี 2022 ซึ่งจัดเป็นครั้งท่ี 19 โดยมี ผศ.พญ.สายสุณี   
วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาล
วิชัยเวช ขึ้นรับรางวัล ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 
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 โดยรางวัล Outstanding Company Performance Award มอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SETท่ี
มีมูลค่าหลักทรัพย์ สูงกว่า 3,000 ลบ. แต่ไม่เกิน 10,000 ลบ. ในระดับดีเด่น รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจท่ี
สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจท่ีเติบโต ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังสามารถปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินของบริษัท การด าเนินธุรกิจท่ีมีความ
โดดเด่น 
 และรางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทท่ีมีความเป็นผู้น ายอดเยี่ยมและน าพา
องค์กรสู่ความส าเร็จ อีกท้ังเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกล
ยุทธ์พร้อมการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ท่ีให้ความส าคัญต่อสังคมและธุรกิจท่ี
สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี 
 2. บริษัท ฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย ครั้งท่ี 1 ต้ังแต่
วันท่ี 31 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ไม่สนับสนุนการคอร์รัปช่ัน เป็นพื้นฐานส าคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 3. บริษัทฯ ได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CGR 2022 ให้เป็นบริษัทฯ ท่ีมีการก ากับ
ดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ Excellent CG Scoring จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย
การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5  
 4. แจ้งการลาออกของ นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ วัฒนา กรรมการบริษัท (ผู้มีอ านาจลงนาม) เนื่องจากปัญหาสุขภาพ 
และมุ่งหวังท่ีจะส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรไปสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไปโดยการลาออกมีผลต้ังแต่วันท่ี 16 เมษายน 
2566 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งต้ัง ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เป็นกรรมการใหม่แทน
ต าแหน่งท่ีว่างลงของ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา โดยจะมีวาระในการด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ
ท่ีเข้ามาแทน     
 

 มติที่ประชุม เนื่องจากวาระท่ี 1 เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เมื่อวันศุกร์ท่ี 22 
เมษายน 2565 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้น าส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามท่ี
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 13 ถึง หน้า 25  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว 

 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เมื่อวันศุกรท่ี์ 22 เมษายน 2565  
(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 55 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 427,740,518 หุ้น) 

 ท่ีประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2565 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 426,661,318 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.7477 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 1,079,200 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.2523 

    

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เมื่อวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสินนสุด ณ วันที่ 11 ธันวามม 2565 
 ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code และมอบหมาย
ใหน้ายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการบริษัท และผู้อ านวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล 
อ้อมน้อย รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2565  
 นายแพทย์มงมล วณิชภักดีเดชา กล่าวรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงาน : ด้านรายได้ 
  1.1 รายได้จากการให้บริการในปี 2562 - 2565 คือ 2,480.84, 2,275.67, 4,717.84 และ 3,645.90 
ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตรา CAGR : Compound Annual Growth Rate  เติบโตเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 13.69  
  จากกราฟแท่งของปี 2562 เป็นผลการด าเนินงานตามปกติที่ยังไม่มีโควิด ซึ่ งโควิดเริ่มแพร่ระบาด
ในช่วงปี 2563 เป็นต้นไป โดยในปี 2563 รายได้ลดลงเนื่องจากมีผลกระทบจากการที่ภาครัฐบาลล็อกดาวน์ และ
สามารถปรับตัวได้ในช่วงปลายปี 2563 โดยเพิ่มการดูแลผู้ป่วยโควิดในหลายๆ มิติ เช่น การดูแลผู้ป่วยใน การฉีดวัคซีน 
การให้บริการตรวจ PCR เป็นต้น จึงส่งผลให้ในปี 2564 รายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในปี 2564 
สถานการณ์โควิดถือว่ารุนแรงท่ีสุด ช่วงต้นปีมีการระบาดของสายพันธุ์อัลฟ่า (Alpha) และกลางปีระบาดด้วยสายพันธุ์
เดลตา (Delta) ซึ่งท าให้คนไทยและประชากรทั่วโลกเสียชีวิตค่อนข้างมาก ในปี 2565 เกิดโควิดสายพันธุ์โอไมครอน 
(Omicron) แต่ความรุนแรงของโรคลดลง ผู้ป่วยติดเช้ือมีอาการเบาบางลง ในขณะเดียวกันภาครัฐลดค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลลงอย่างมาก บริษัทประกันหลายแห่งยกเลิกการรับประกันผู้ป่วยโควิด แต่โรงพยาบาล
พยายามเพิ่มสัดส่วนของคนไข้ท่ัวไปให้มากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2565 กลุ่มโรงพยาบาลฯ พยายามท่ีจะอยู่ร่วมกัน
กับโควิด ถึงแม้ว่าโควิดสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) จะมีความรุนแรงน้อยก็ตาม แต่มีการติดเชื้อกันง่าย ท าให้
จ านวนผู้ติดเช้ือยังคงมีมากอยู่เช่นกัน นอกจากนี้โรงพยาบาลยังปรับตัวเรื่องการให้บริการท้ังกลุ่มผู้ป่วยโควิดและกลุ่ม
ผู้ป่วยปกติ ส่งผลให้การด าเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลฯ ไม่ได้ลดลงไปมากนัก อยู่ที่ 3,645.90 ล้านบาท คิดเป็น
อัตรา CAGR เติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 13.69 % แต่ไม่ได้สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงมากนักเนื่องจากมีผลกระทบ
จากการดูแลผู้ป่วยโควิด 
  1.2 รายได้ผู้ป่วยท่ัวไป ปี 2562 – 2565 คือ 1,979.37, 1,772.63, 4,452.52 และ 3,235.99 ล้าน
บาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตรา CAGR : Compound Annual Growth Rate เติบโตเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 17.80  
  นอกจากการดูแลคนไข้ท่ัวไปกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังดูแลผู้ป่วยท่ีเป็นเหมาจ่าย คือ ผู้ป่วย
ประกันสังคม ประมาณ 150,000 ราย แบ่งเป็น โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ประมาณ 100 ,000 ราย และ
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ประมาณ 50,000 ราย ท้ังนี้ การดูแลผู้ป่วยกลุ่มประกันสังคมเราท าด้วยความต้ังใจ
อย่างมาก มีผลงานหลายส่วนเป็นท่ีประจักษ์ ท าให้ผู้ประกันตนมีความพึงพอใจและเปล่ียนมาเลือกประกันสังคมของกลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มากขึ้น ณ ปัจจุบันปี 2566 มีผู้ประกันตนรวมประมาณ 200,000 ราย 
  1.3 สัดส่วนรายได้ผู้ป่วยท่ัวไปและผู้ป่วยเหมาจ่าย ปี 2565 คือ 86 : 14 % 
  นอกจากการดูแลผู้ป่วยท่ีเป็นผู้ประกันตนแบบเหมาจ่ายแล้ว ยังมีการดูแลผู้ป่วยท่ัวไปท่ีท าให้
โรงพยาบาลมีการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโรคโควิด-19 หากดูท่ีสัดส่วนรายได้จะเห็นได้ว่า ส่วน
ใหญ่มาจากผู้ป่วยท่ัวไป (Non Capitation) มากกว่าผู้ป่วยเหมาจ่าย (Capitation) โดยในปี 2562, 2563 สัดส่วนรายได้
ท่ัวไปและผู้ป่วยเหมาจ่ายอยู่ท่ี 77 : 23 % และ 76 : 24 % ตามล าดับ  
  ในปี 2564, 2565 มีรายได้จากโควิดเพิ่มข้ึนส่งผลให้สัดส่วนรายได้ท่ัวไปและผู้ป่วยเหมาจ่ายอยู่ท่ี 91: 
9 % และ 86: 14 % ท้ังนี้ไม่ได้มาจากการตรวจผู้ป่วยเหมาจ่ายมีรายได้น้อยลง แต่เนื่องจากสามารถเพิ่มการเติบโต
รายได้ของผู้ป่วยท่ัวไปได้เร็วกว่า  
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  1.4 รายได้รวมแต่ละไตรมาสของปี 2565 เทียบกับปี 2564 ดังนี้  
  - ไตรมาสท่ี 1 (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2565 = 1,299.93 ล้านบาท ปี 2564 = 635.60 ล้านบาท อัตราเติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 104.52 
  - ไตรมาสท่ี 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2565 = 930.28 ล้านบาท ปี 2564 = 1,143.25 ล้านบาท อัตราเติบโต
ลดลงร้อยละ 18.63 
  - ไตรมาสท่ี 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2565 = 740.80 ปี 2564 = 2,167.99 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อย
ละ 65.83 
  - ไตรมาสท่ี 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2565 = 690.77 ปี 2564 = 782.95 ล้านบาท อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 
11.77 
 2. ผลการด าเนินงาน : ด้านก าไรสุทธิ  
  ก าไรสุทธปี 2562 – 2565 คือ 200.42, 186.85, 1,260.21 และ 699.24 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็น
อัตรา CAGR เติบโตเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 51.67  
 1. ผลการด าเนินงาน : ด้านการพัฒนา 
  3.1 โครงการซื้อท่ีดินบริเวณถนนบรมราชชนนี จ านวน 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา มูลค่า 290 ล้าน
บาท โดยโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม (บจ.สายวิชัยพัฒนา)  
  กลุ่มโรงพยาบาลฯ มีการวางแผนด้านการพัฒนาในอนาคต ส่วนส าคัญท่ีเป็นจุดแข็งของกลุ่มฯ คือ การ
ท่ีแต่ละโรงพยาบาลในกลุ่มอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน จึงท าให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การแบ่งปันทรัพยากรทางการ
แพทย์ระหว่างกันเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและคล่องตัว และมองเห็นว่าการท่ีจะเสริมความแข็งแรงตรงนี้ได้ควรมองถึงการ
ขยับขยายกิจการออกไป คณะกรรมการบริหารได้เล็งเห็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสาขาของเรา จึงซื้อท่ีดิน
บริเวณถนนบรมราชชนนี จ านวน 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา ขึ้น โดยเห็นว่าเป็น Location ท่ีน่าสนใจ เนื่องจากอยู่ใน
เขตชานกรุงเทพท่ีมีการขยายตัวของสังคมออกไปมาก มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรอยู่บริเวณใกล้เคียงจ านวนมาก อีกท้ังยัง
เป็นพื้นท่ีสีเขียว มีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อยู่ใกล้ๆ รวมถึงศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกซึ่งอาจเรียกได้ว่า
เป็นศิริราช 2 อยู่ละแวกเดียวกัน โดยท่ีผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรทาง
การแพทย์ และพยาบาล จากศิริราชพยาบาลเป็นหลักส าคัญ ซึ่ง Location ดังกล่าวท าให้เช่ือว่าเราจะได้รับการ
สนับสนุนท่ีดีจากทีมศิริราช 2 เช่นกัน  
  โดยโครงการซื้อท่ีดินดังกล่าวทางฝ่ายบริหารวางแผนว่าในอนาคตจะเป็นโรงพยาบาลหรือศูนย์
การแพทย์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้ป่วยท่ัวไปท่ีมีศักยภาพและมีก าลังในการซื้อสูง ซึ่งอยู่ในฝ่ังกรุงเทพตะวันตก ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการท า Feasibility Study ในเรื่องการวางแผนกลยุทย์ และ Positioning ในเรื่องต่างๆ  
  3.2 งานปรับปรุงพื้นท่ีให้บริการลูกค้าท่ัวไป อาคาร 1 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อม
น้อย ต้ังแต่ 15 กรกฎาคม 2565 ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยแบ่งพื้นท่ีการดูแลผู้ป่วย
เฉพาะทางกลุ่มต่างๆ เช่น แผนกผู้ป่วยนอก กระดูกและข้อ อายุรกรรมหัวใจ โรคทางสมอง เป็นต้น ปัจจุบันเปิด
ด าเนินการบางส่วนไปแล้ว ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลฯ เช่ือว่าหากเปิดครบทุกส่วนจะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าท่ัวไปท่ีเป็นกลุ่ม
ประกันชีวิตหรือกลุ่มเงินสดท่ีต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น 
  3.3 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล สมุทรสาคร ได้รับรางวัล สถานพยาบาลในดวงใจสองปี
ซ้อน ประจ าปี 2564 และ 2565 โดยได้รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันท่ี 3 
กันยายน 2565 ณ ส านักงานประกันสังคม 
  3.4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล สมุทรสาคร เปิดให้บริการ สหคลินิกวิชัยเวชระนอง ใน
พื้นท่ีต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อกลางปี 2565 เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป และตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้รับบริการในพื้นท่ีจังหวัดระนอง และพื้นท่ีใกล้เคียง 
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  3.5 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม ได้รับรางวัลส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ระดับดี (G ทองแดง) ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2565 ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยในปี 2565 นี้เป็นปีแรกของการเข้าร่วม
โครงการฯ  
  3.6 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม ได้รับรางวัล Bangkok Green and Clean 
Hospital Plus (BKKGC+) ระดับทอง (Gold) จากสมัครเข้าร่วมโครงการ Bangkok Green and Clean Hospital 
Plus (BKKGC+) ประจ าปี 2565 ของส านักการแพทย์ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสุขภาวะ
เขตเมือง   
  3.7 ในปี 2565 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังคงเปิดให้บริการโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) เพื่อ
รองรับการให้บริการรักษาผู้ติดเช้ือ COVID – 19 และปิดให้บริการประมาณเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้ 
 

Vichaivej Hospital Hospitel Beds 

Omnoi 4 1,207 

Nongkhaem 9 2,685 

Samutsakhon 7 1,388 

Yeakfaichai 2 390 
 

  3.8 นโยบาย 5 SMART พัฒนาการบริการเพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาองค์กร พัฒนาหน่วยงาน 
พัฒนาตนเอง 
 นายแพทย์มงมล วณิชภักดีเดชา กล่าวถึงการน ากลุ่มโรงพยาบาลไปสู่ความยั่งยืนตามท่ีองค์กรระดับนานาชาติ
มุ่งให้ความส าคัญ เพราะปัจจุบันโลกเรามีมลภาวะมากขึ้น การเปล่ียนแปลงและวิกฤติหลายๆ อย่างบางส่วนเกิดขึ้นจาก
มลภาวะด้วย ท าให้การดูแลในส่วนของ ESG มีความส าคัญเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ และต้องค านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม 
รวมทั้งการมีหลักธรรมาภิบาลท่ีดี กลุ่มโรงพยาบาลฯ จึงเกิดหลายๆ โครงการของ ESG ขึ้น เพื่อท่ีจะวางแนวทางไปสู่การ
พัฒนาเรื่องการเป็นองค์กรสู่ความยั่งยืน (Sustainability Corporate) ต่อไปในอนาคต และได้กล่าวเชิญ ภญ.ดร.ตีรว
รรณ วนดุรงค์วรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กรและความยั่งยืนธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ รายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 ภญ.ดร.ตีรวรรณ วนดุรงม์วรรณ เสนอรายงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
 ผลการด าเนินงาน : ด้านการพัฒนาสู่มวามยั่งยืน 
  - โครงการ SOOK กาย SOOK ใจ กุญแจสู่สุขภาพท่ีดีแบบยั่งยืน ท่ีเปรียบเสมือนหัวใจท่ีช่วยขับเคล่ือน
พนักงานให้ก้าวไปพร้อมวัฒนธรรมวิชัยเวช ผ่านการดูแลใส่ใจพนักงานใน 4 ด้าน 

 ใส่ใจ ให้บุคลากรสุขภาพดี 
 ใส่ใจ ให้บุคลากรมีธรรมะในหัวใจ 
 ใส่ใจ เพื่อสร้างการเติบโตและยั่งยืนร่วมกัน 
 ใส่ใจ เพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กร 

  เพราะเช่ือว่าความสุขของพนักงานคือปัจจัยในการขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบไป
ด้วยกิจกรรมท่ีครอบคลุมความต้องการพื้นฐาน เช่น การแนะน าเทคนิคหรือคลิปการออกก าลังกาย แนะน าร้านอาหาร
สุขภาพ กับกิจกรรมอิ่มร้านนี้สุขภาพดีทุกคน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพใจ การท าบุญ ฟังธรรม การน าเสนอข้อมูลข่าว
รู้เกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ ผ่านทางไลน์ กิจกรรมจิตอาสา เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร เริ่มต้นการเป็นผู้ให้ด้วยจิตสาธารณะ ไม่
ว่าเพื่อสังคม หรือส่ิงแวดล้อม 
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 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ยังมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาการให้บริการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม”ท่ีก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร (Stakeholders) อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเคียงคู่กับการแสดงความรับผิดชอบและการตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐานะองค์กรท่ี
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเคียงคู่ไปกับการ
ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย 

 สร้างความสุข และสร้างโอกาสให้กับชุมชนและสังคม 
 สร้างสังคมท่ีใส่ใจ ห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 สร้างพื้นฐานสังคมท่ีดีจากการแบ่งปัน สร้างโอกาสจากการเรียนรู้ เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับ

สังคมโดยรวม  
 โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรมครอบคลุมทุกด้าน เช่น 
  โมรงการ Heart Charity   

 โครงการช่วยชีวิตวิกฤติฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีกลุ่มโรงพยาบาลฯ มีความเช่ียวชาญเป็นอย่าง
มาก โดยจัดอบรมการช่วยชีวิตเบ้ืองต้น (CPR) ในภาวะฉุกเฉินให้กับประชาชนและบุคคลท่ัวไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

 โครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดหาโลหิตให้
มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด แทน เพื่อน าไปใช้รักษาผู้ป่วยท่ัวประเทศ จึงได้เปิดศูนย์รับบริจาค
โลหิต เพื่อส่งมอบโลหิตท่ีได้รับให้กับสภากาชาดไทยเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชร่วมบริจาคโลหิต
มากกว่า 10 ครั้ง/ปี  
  โมรงการปันสุข  

 ปันสุขเพื่อผู้ด้อยโอกาส น าเงินและส่ิงของเพื่อสร้างก าลังใจให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 กิจกรรมปันสุข เพื่อมอบส่ิงของ อุปกรณ์การศึกษา และการกีฬา ให้กับโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล

เช่น โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ศรีวิชัยมูลนิธิ ยังมอบเงินบริจาคพร้อมของ
ใช้ท่ีจ าเป็นจากผู้ใจบุญให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

 กิจกรรมปันสุข เพื่อสถานสงเคราะห์คนชรา วัดวังขนายทายิการาม จ.กาญจนบุรี  
 กิจกรรมปันสุขเพื่อมอบรอยยิ้ม และความสุขให้น้อง ๆ มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน แชร์วีลแชร์  

แปลงโฉมรถเข็นเก่าท่ีไม่ใช้แล้วจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้กลายเป็น ‘วีลแชร์ D.I.Y’ เพื่อบริจาคฟรีส าหรับผู้ป่วย คนพิการ 
หรือผู้สูงอายุ และช่วยสร้างวัฒนธรรมในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

 ท าด้วยมือ ส่งให้ด้วยใจ ผลิตส่ิงของจ าเป็นจากฝีมือบุคลากร ผู้รับบริการโรงพยาบาล เพื่อส่ง
มอบให้กบัผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 Share The Love  สุขภาพดีมีความหวัง เพื่อส่งมอบความสุข แบ่งปันก าลังใจให้คนไร้ท่ีพึ่งใน
สังคม ร่วมสร้างความสุข บริจาคส่ิงของอุปโภค บริโภค ส่ิงของท่ีมีประโยชน์ และสร้างกิจกรรมเพื่อเยียวยาจิตใจให้แก่ ผู้
ไร้ท่ีพึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งนนทบุรี เป็นต้น 
  โมรงการเราปรับโลกเปลี่ยน  

 กิจกรรมด่ืมน้ าหมดแล้วขอฝานะคะ ร่วมกับ PRECIOUS PLASTIC BANGKOK เพื่อขอรับ
บริจาคฝาพลาสติกจากบุคลากรในโรงพยาบาล ร่วมถึงผู้เข้าใช้บริการภายในโรงพยาบาล เพื่อน าฝาพลาสติกท่ีได้รับการ
บริจาค ไปรีไซเคิลสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และน ารายได้ไปซื้อเครื่องรีไซเคิลให้กับชุมชนต่าง ๆ 

 กิจกรรมเก็บกล่องสร้างบ้าน ร่วมบริจาคกล่องนมท าหลังคา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ขาดแคลน โดยร่วมบริจาคให้กับโครงการ Green Shelter (หลังคาเขียว) เพื่อน าไปรีไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้าง อาทิ แผ่น
หลังคา ไม้เทียมสังเคราะห์อีโค่ วงกบประตู และอื่น ๆ ท่ีจะช่วยสร้าง “บ้าน” เพื่อมอบให้กับประชาชนท่ีประสบปัญหา
ด้านท่ีอยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ หรือได้รับความเดือดร้อน 
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 กิจกรรมโกงกางคนละต้น จัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง เพื่อฟื้นฟูพื้นท่ี และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยได้ร่วมปลูกโกงกาง ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 2 อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 

 กิจกรรมรักษ์ป่าชายเลน ขยะในทะเลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุล้วนมาจากการท้ิงขยะของ
มนุษย์ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในท้องทะเล และสัตว์ในทะเลล้มตายจากการกินขยะพลาสติกจ านวนมาก กลุ่มรพ.
ได้จัดกิจกรรม “รักษ์ป่าชายเลน” ด้วยการน าบุคลากรลงพื้นท่ี ดูแลส่ิงแวดล้อม เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลยและ
ชายหาดในชุมชน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 2 จ. สมุทรสาคร เป็นต้น 
  กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องก๊าซเรือนกระจก จึงได้จัดกิจกรรมโกงกางคนละต้น และ
กิจกรรมรักษ์ป่าชายเลนดังกล่าวข้างต้น โดยจะมีความรู้สอดแทรกให้บุคลากรของกลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้มีจิตส านึกท่ีดีใน
การรักธรรมชาติ และตระหนักถึงโทษของการท่ีไม่ช่วยกันดูแลรักษาโลก ในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกถือเป็น KPI 
และพันธกิจท่ีส าคัญของกลุ่มโรงพยาบาลฯ ซึ่งเรามุ่งมั่นท่ีจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ทุกปี  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 
 

 มติที่ประชุม      รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปีสินนสุด ณ วันที่ 11 ธันวามม 2565  
 ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และกล่าวเชิญ ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
การเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 หน้า 138 - 187 ใน
หัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่ง QR Code พร้อมจดหมายเชิญประชุม โดยมีสาระส าคัญท่ีสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

ล าดับ รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
1 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,564.39 1,976.02 (411.63) (20.83) 
2 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,143.28 1,663.25 480.03 28.86  
3 รวมสินทรัพย์ 3,707.67 3,639.28 68.39 1.88 
4 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 519.30 784.74 (265.44) (33.83) 
5 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 180.30 258.96 (78.66) (30.38) 
6 รวมหน้ีสิน 699.59 1,043.70 (344.11) (32.97) 
7 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,008.08 2,595.58 412.50 15.89 
8 รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,707.67 3,639.28 68.39 1.88 

หน่วย : ล้านบาท 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2565 

 

ล าดับ รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
1 รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 3,645.90 4,717.84 (1,071.94)  (22.72) 
2 รายได้อื่น 15.88 11.92 3.96 33.22 
3 รวมรายได้ 3,661.78 4,729.76 (1,067.98)  (22.58) 
4 รวมค่าใช้จ่าย 2,778.83 3,125.10 (346.27) (11.08) 
5 ก าไรจากการด าเนินงาน 882.95 1,604.66 (721.71) (44.98) 
6 ต้นทุนทางการเงิน 11.01 15.68 (4.67) (29.78) 
7 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 172.70 328.77 (156.07) (47.47) 
8 ก าไรส าหรับปี 699.24 1,260.21 (560.97) (44.51) 

งบกระแสเงินสด บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

ล าดับ รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
1 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 940.13 1,460.15 (520.02) (35.61) 
2 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (639.72) (184.17) (455.55) 247.35 
3 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (422.42) (291.12) (131.30) 45.10 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ (122.02) 984.86 (1,106.88) (112.39) 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,185.02 200.16 984.86 492.04 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,063.01 1,185.02 (122.01) (10.30) 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 60 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 430,618,218 หุ้น) 
  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 430,481,685 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9683 
ไม่เห็นด้วย 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ   0.0317 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ   0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ   0.0000 

  

 มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
 ประธานฯ กล่าวเชิญ ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เสนอรายละเอียดการจัดสรร
ก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มี
ก าไรสุทธิ 454,863,357.03 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  

การจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายต้องจัดสรร 5% ของก าไรสุทธิ จนกว่าจะถึง 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง
ในปี 2565 งบเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
เนื่องจากได้ต้ังส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว  

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (ส่ีสิบห้าสตางค์) 
จ านวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวดส้ินปี 2565 จ านวน 256,799,444.85 บาท จากก าไรสุทธิ
เฉพาะกิจการ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วันท่ีก าหนดรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2566 

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนีน 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ม าถามจาก มุณจรูญเกียรติ อัมรศิลป์ กล่าวให้ความเห็นว่า ปี 2564 ควรจ่ายปันผลมากกว่า 0.50 บาท/หุ้น 
และปี 2565 ควรจ่ายปันผลมากกว่า 0.45 บาท/หุ้น ค านวณการจ่ายอย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททุกแห่งในตลาดหลักทรัพย์ 
ค านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ได้น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมค านวณ บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก
บริษัทย่อยแล้วจึงน ามาปันผลให้ผู้ถือหุ้น เงินปันผลจากบริษัทย่อยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้และก าไรของบริษัทฯ การ
จ่ายปันผลจากบริษัทย่อยเข้ามาท่ีบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายมามากถึง 100% เพราะบริษัทย่อยต้องกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการ
ลงทุนในอนาคต หากไม่กันเงินในส่วนนี้การลงทุนในอนาคตจะต้องกู้ยืมท้ังหมด โดยก าไรสุทธิ 454.86 ล้านบาท ตามท่ี
เสนอนี้ได้รวมเงินปันผลท่ีได้รับจากบริษัทย่อยแล้ว 

ม าถามจาก มุณวศิน อังมุตโรธรรม กล่าวให้ข้อเสนอแนะว่า ก าไรของกิจการในแต่ละปีมีความผันผวนจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีเข้ามากระทบ อย่างเช่นปี 2564 มีก าไรพิเศษท่ีเป็นผลบวกจากช่วงโควิด บางปีอาจมี
เหตุการณ์มากระทบท าให้ก าไรลดลง หากเป็นไปได้ขอให้กลุ่มโรงพยาบาลฯ รักษาระดับปันผลต่อหุ้นไม่ให้ลดลงและให้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาว แม้ในบางปีจะมีก าไรลดลงก็ตาม และเห็นว่าในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถสร้างการเติบโตของ
ผลก าไรได้หรือบางปีบริษัทมีก าไรลดลง อย่างน้อยผู้ถือหุ้นควรได้เงินปันผล 3-4% เพื่อเป็นก าลังใจและช่วยเหลือผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกิจการ หน่วย ปี 2565 ปี 2564 ปี 2561 

1.ก าไรสุทธ ิ ล้านบาท 454.86 561.68 137.06 
2.ก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมาย ล้านบาท 454.86 555.59 130.20 
3.จ านวนหุ้น ล้านหุ้น 570.67 570.67 570.67 
4.เงินปันผล บาท/หุ้น 0.45 0.50 0.125 
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น ล้านบาท 256.80 285.33 71.33 
6.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมาย  % 56.46 51.36 54.79 
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ในช่วงท่ีก าไรต่อหุ้นลดลง เนื่องจากเงินปันผลจ านวนนี้จะช่วยชดเชยความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์ได้บางส่วน 
โดยการปันผล บริษัทฯ อาจปันผลโดยเผ่ือเงินท่ีเก็บไว้ส าหรับการลงทุนแล้ว ไม่ต้องมองท่ีราคาหุ้นเนื่องจากราคาหุ้นเป็น
ส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้และเป็นไปตามภาวะตลาด 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย 

ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (ส่ีสิบห้าสตางค์) รวมเป็น
เงินปันผลส าหรับปี 2565 จ านวน 256,799,444.85 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2566 และไม่ต้องจัดสรรเงินทุนส าหรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ต้ังส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 427,334,085 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.2373 
ไม่เห็นด้วย 2,306,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.5356 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 977,600 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.2270 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (ส่ีสิบห้าสตางค์) รวมเป็น
เงินปันผลส าหรับปี 2565 จ านวน 256,799,444.85 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2566 และไม่ต้องจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ต้ังส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนแล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตันงกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 ประธานฯ กล่าวเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอ
พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

นายวิระ มาวิจักขณ์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ท่ีก าหนดให้ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท้ังหมด 
12 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่  

 
รายช่ือกรรมการบรษิัท ต าแหนง่ 

1. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงม์วรรณ   รองประธานกรรมการบริษัท (ผู้มีอ านาจลงนาม) /  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2. นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล   กรรมการบริษัท /  
คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน  

1. นายทินวรรธน์  มหธราดล กรรมการบริษัท /  
คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

4. ศ.(วุฒิมุณ) ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรม์ กรรมการอิสระ  /  
กรรมการตรวจสอบ 
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เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย จึงขอเรียนเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ใหอ้อกจากห้องประชุมช่ัวคราว เพื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มท่ี  

ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
เพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 
2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ี
มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนก าหนด  

โดยพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษัทก าหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และเหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงท่ีผ่านมา ส าหรับกรรมการอิสระ 1 
ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดท่ีเกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกท้ังเป็นผู้มีความเช่ียวชาญด้านการแพทย์ การเงิน การบริหาร และมี
ความสามารถหลากหลายด้าน ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ ไป
ได้อย่างราบรื่น และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบ เสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกรรมการท้ัง 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 นายวิระ มาวิจักขณ์ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

     6.1 ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ  ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 429,171,585 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.6641 
ไม่เห็นด้วย 230,900 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0536 
งดออกเสียง 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 
บัตรเสีย 1,079,200 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.2506 

 

6.2 นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล  ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 429,263,856 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.6855 
ไม่เห็นด้วย 267,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0621 
งดออกเสียง 7,629 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0018 
บัตรเสีย 1,079,200 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.2506 
     

 6.3 นายทินวรรธน์  มหธราดล ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 430,343,056 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9361 
ไม่เห็นด้วย 267,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0621 
งดออกเสียง 7,629 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0018 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
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 6.4 ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 429,104,585 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.6485 
ไม่เห็นด้วย 1,513,633 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.3515 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 ประธานฯ กล่าวเรียนเชิญกรรมการ กลับเข้าห้องประชุมและกล่าวยินดีท่ีทุกท่านได้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 
1.   รศ.ดร.นพ. วิชัย   วนดุรงค์วรรณ   
2.   ผศ.พญ.สายสุณี   วนดุรงค์วรรณ  
3.   นายวิระ   มาวิจักขณ์   
4.   นายวิสุทธิ์   มนตริวัต   
5.   ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์   
6.   นายสุรินทร์   เปรมอมรกิจ 
7.   นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ 
8.   นางสาวนพพร   ติรวัฒนกุล   
9.   นายทินวรรธน์   มหธราดล  
10.  นายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา    
11.  นายพฤทธิ์   โรจน์มหามงคล 
12.  รศ.นพ.บวรรัฐ   วนดุรงค์วรรณ 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล 3.นายทินวรรธน์  
มหธราดล และ 4. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 ประธานฯ กล่าวเชิญ ผศ.ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
 เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ได้ขอ
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และมุ่งหวังที่จะส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรไปสู่
ผู้บริหารรุ่นต่อไป โดยการลาออกมีผลต้ังแต่วันท่ี 16 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ัง ผศ.นพ.บวรรัฐ 
วนดุรงค์วรรณ เข้าด ารงแทนต าแหน่งท่ีว่างลงของ นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ วัฒนา  
 ในการเปล่ียนแปลงกรรมการนี้บริษัทจะต้องด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข เปล่ียนแปลงกรรมการ แล ะ
เปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดในเรื่องดังกล่าว จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข โดยมีรายละเอียดท่ีขอแก้ไขอ านาจกรรมการดังนี้  
 เดิม  “นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ นายมงคล วณิชภักดีเดชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ช่ือร่วมกับ นายพงษ์ศักด์ิ วัฒนา รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วณิชภักดีเดชา ลง
ลายมือช่ือร่วมกับ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของ
บริษัท” 



 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566                                                                                            หน้า 14 ของจ านวน 25 หน้า 
 

 ใหม่  “นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ นายมงคล วณิชภักดีเดชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ช่ือร่วมกับ นายบวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วณิชภักดีเดชา 
ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญ
ของบริษัท” 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติการแก้ไข เปล่ียนแปลง กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไข เปล่ียนแปลง กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 430,389,385 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9469 
ไม่เห็นด้วย 90,000 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0209 
งดออกเสียง 138,833 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0322 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

  

 มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไข เปล่ียนแปลง กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ตามท่ีเสนอโดย
เปล่ียนแปลงเป็น “นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ นายมงคล วณิชภักดีเดชา คนใดคนหนึ่งลง
ลายมือช่ือร่วมกับ นายบวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วณิช
ภักดีเดชา ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท”  
  
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการก าหนดม่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานมณะกรรมการสรรหาและพิจารณาม่าตอบแทน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 
ซึ่งก าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล 
เบี้ยเล้ียงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด และคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2566 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควร
เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2566 
เป็นต้นไป  

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดย
ผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความ
รับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  

ส าหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 8 ,000,000 บาท เท่ากับปีท่ี
ผ่านมา ส่วนท่ีเหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจ าปี 2566 ขออ านาจให้ประธานกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ม่าเบีนยประชุม ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 

วงเงิน 8,000,000 8,000,000 7,000,000 
1. มณะกรรมการบริษัท  
          ประธานกรรมการ      
          รองประธานกรรมการ  
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  
          เลขานุการคณะกรรมการ 
รายเดอืน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

  
18,000  บาท/ครั้ง 
15,000  บาท/ครั้ง 

  12,000   บาท/ครั้ง 
10,000  บาท/ครั้ง 
 5,000  บาท/ครั้ง 

10,000    บาท/เดือน 

  
18,000  บาท/ครั้ง 
15,000  บาท/ครั้ง 
12,000   บาท/ครั้ง 
10,000  บาท/ครั้ง 
 5,000 บาท/ครั้ง 

  10,000    บาท/เดือน 

  
     15,000   บาท/ครั้ง 

12,000   บาท/ครั้ง 
     9,000   บาท/ครั้ง         

7,000   บาท/ครั้ง 
 3,000   บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/เดือน 

2. มณะกรรมการตรวจสอบ  
          ประธาน 
          กรรมการ 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

  
15,000  บาท/ครั้ง 
12,000   บาท/ครั้ง 
 2,000 บาท/ครั้ง 

  

15,000   บาท/ครั้ง 
12,000  บาท/ครั้ง 
 2,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000  บาท/ครั้ง 
 9,000  บาท/ครั้ง 

 

3. มณะกรรมการสรรหาและพิจารณาม่าตอบแทน 
          ประธาน 
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

  
       15,000  บาท/ครั้ง 

12,000  บาท/ครั้ง 
10,000  บาท/ครั้ง 

         2,000  บาท/ครั้ง 

 

15,000  บาท/ครั้ง 
12,000  บาท/ครั้ง 
10,000  บาท/ครั้ง 

    2,000  บาท/ครั้ง 

  

12,000  บาท/ครั้ง 
 9,000  บาท/ครั้ง 
 7,000  บาท/ครั้ง 

  

4. มณะท างานวางแผนการเงนิและการลงทุน 
          ประธาน 
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

   
15,000  บาท/ครั้ง 
12,000  บาท/ครั้ง 
10,000  บาท/ครั้ง 
  2,000  บาท/ครั้ง 

 
15,000  บาท/ครั้ง 
12,000  บาท/ครัง้ 
10,000  บาท/ครั้ง 
  2,000  บาท/ครั้ง 

  
12,000  บาท/ครั้ง 
 9,000  บาท/ครั้ง 
 7,000  บาท/ครั้ง 

  
5. มณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
          ประธาน 
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

 
15,000  บาท/ครั้ง 
12,000  บาท/ครั้ง 
10,000  บาท/ครั้ง 

     2,000  บาท/ครั้ง 

 
15,000  บาท/ครั้ง 
12,000  บาท/ครั้ง 
10,000  บาท/ครั้ง 

     2,000  บาท/ครั้ง 

 
12,000  บาท/ครั้ง 
 9,000  บาท/ครั้ง 

  

6. มณะกรรมการบริหารมวามเสี่ยง  
          ประธาน 
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

  
15,000  บาท/ครั้ง 
12,000  บาท/ครั้ง 
10,000  บาท/ครั้ง 

        2,000  บาท/ครั้ง 

  
15,000  บาท/ครั้ง 
12,000  บาท/ครั้ง 
10,000  บาท/ครั้ง 

    2,000  บาท/ครั้ง 

  
12,000  บาท/ครั้ง 
 9,000  บาท/ครั้ง 
 7,000  บาท/ครั้ง 

  

7. มณะกรรมการประเมินผลงานประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
          ประธาน 
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

  
  

15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
 2,000 บาท/ครั้ง 

  
  

15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
 2,000 บาท/ครั้ง 
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การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 2535   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566  

  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2566 ใน
รูปแบบของเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีท่ีผ่านมา ส่วนท่ีเหลือ
หลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจ าปี 2566 ขออ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย 430,389,385 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9469 
ไม่เห็นด้วย 226,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0526 
งดออกเสียง 2,300 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0005 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

  

 มติที่ประชุม อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2566 ใน
รูปแบบของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท 
เท่ากับปีท่ีผ่านมา ส่วนท่ีเหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจ าปี 2566 ขออ านาจให้ประธานกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท เริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 9    พิจารณาอนุมัติการแต่งตันงผู้สอบบัญชี และการก าหนดม่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 
และกล่าวเชิญ นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2565 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งต้ัง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 5313 ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบ
บัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชีดังนี้ 

 

1.   นายกฤษดา   เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958    
     จ านวนปีท่ีสอบบัญชีในรอบ 7 ปี ท่ีผ่านมา : 6 ปี  

     (ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560-2565) หรือ 
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2.   นางสาวมณี   รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313    

     จ านวนปีท่ีสอบบัญชีในรอบ 7 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี  หรือ 
3.   นายวรพจน์    อ านวยพาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4640    

     จ านวนปีท่ีสอบบัญชีในรอบ 7 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงิน 1,400,000 บาท (เท่ากับปีท่ี
ผ่านมา) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  

ท้ังนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ 
หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล แต่อย่างใด  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 

ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งต้ัง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 หรือ นางสาวมณี 
รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 หรือ นายวรพจน์ อ านวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4640 
ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงิน 1,400,000 บาท (เท่ากับปีท่ีผ่านมา) 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นด้วย 430,467,185 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9649 
ไม่เห็นด้วย 151,033 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0351 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ัง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี 
รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 หรือ นายวรพจน์ อ านวยพาณิชย ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4640 
ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงิน 1,400,000 บาท 
 
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังมับบริษัท 
 ประธานฯ กล่าวเชิญ ผศ.ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
 เลขานุการบริษัท กล่าวว่า เนื่องจากมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ให้รองรับกับการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการปรับปรุงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ 

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสองเดือนต่อ
ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 
 
 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้าง
มาก 
กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่ งมีส่วน ได้ เสี ย เรื่อ งใดไม่มี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก
สามเดือน ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ สถานท่ีอื่นใดในราชอาณาจักร  
การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจด าเนินการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือ
ว่าท่ีต้ังของส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจัดการ
ประชุม  
ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง
หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ี
ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้าง
มาก 
กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่ งมีส่วน ได้ เสี ย เรื่อ งใดไม่มี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ  
 

ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท กรรมการต้ังแต่สองคนข้ึนไปจะร่วมกันร้องขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาไปด้วย 
ในกรณี เช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและก าหนดวัน
ประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ด าเนินการตามวรรคสอง 
กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและก าหนดวันประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องท่ีร้องขอได้ภายในสิบสี่ 
(14) วัน นับต้ังแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณี 
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ 

 
 
 
และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ 
หรือผู้ ซึ่ งได้รับมอบหมายส่งหนั งสือนัดประชุม ไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ท่ีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการ
ต้ังแต่สองคนข้ึนไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ
ได้ 
และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ 
หรือผู้ ซึ่ งได้รับมอบหมายส่งหนั งสือนัดประชุม ไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมท้ัง
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ดังกล่าวโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 

ข้อ 27. เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4 กรรมการสองคน ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทใน
เอกสาร ตราสาร หรือหนังสือส าคัญอื่นใดผูกพันบริษัท 

ข้อ 27. เว้นแต่ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4 กรรมการสองคน ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทใน
เอกสาร ตราสาร หรือหนังสือส าคัญอื่นใดผูกพันบริษัท 
ในการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัท ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท า
เป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม ท้ังนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน และต้องก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท า
เป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม ท้ังนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดติดต่อกัน 
สาม (3) วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) 
วัน  
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในกรณีท่ีได้จัด
ให้มีการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  ให้ ถือว่าท่ี ต้ั ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจัดการประชุม 
ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าท่ีต้องส่งหนังสือ 
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ 

 หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท 
หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่ง
หนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท
หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุ
นิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือ
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อ
ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ 
สถานท่ีท่ีประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุ
นิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือ
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อ
ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ 
สถานท่ีท่ีประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจด าเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ  42. (3 ) การจ่ ายเงินปั นผลนั้ น ให้กระท าภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี  ท้ังนี้ ให้แจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย 

ข้อ  42. (3 ) การจ่ ายเงินปั นผลนั้ น ให้กระท าภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี  ท้ังนี้ ให้แจ้งเป็น
หนังสือหรือตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไปยังผู้ถือหุ้น
กับให้ โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ น ใน
หนังสือพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดด้วย 

 

เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องด าเนินการท่ีกรม
พัฒนาธุรกิจการการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบ
อ านาจให้บุคคลไปด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอ านาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับ ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด โดยท่ีไม่
กระทบต่อสาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามท่ีเสนอข้างต้น 

ประธานฯ กล่าวว่า ในการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน เสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 

ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นด้วย 429,785,018 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.8065 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 833,200 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.1935 

  

 มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2565 เพื่อให้รองรับกับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัท 
ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 11 เร่ืองอื่น ๆ  
 

 เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นแทนคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าท่ี และได้อ่าน
ค าถามจากผู้ถือหุ้นท่ีได้เขียนมาสอบถามระหว่างการประชุม ดังนี้ 

 ม าถามจากผู้ถือหุ้น มุณชีรชิต  เลิศชัยพัฒนกุล สอบถามว่า กลยุทธ์ในปี 2566 ของโรงพยาบาลในกลุ่ม VIH 
และแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี ว่าจะเติบโตไปในทิศทางไหน 

 นายแพทย์มงมล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นท่ีพึ่งทางสุขภาพ จะเห็น
ได้ว่าในช่วงโควิดท่ีผ่านมาการจัดการดูแลผู้ป่วยรวมถึงการบริหารจัดการภายในประเทศ ถือเป็นตัวอย่างท่ีดีจนได้รับ
รางวัลในระดับสากล ซึ่งตรงนี้เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลมองเห็นโอกาสในการผลักดันให้โรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นท่ีรองรับ
ส าหรับคนท่ัวโลกท่ีจะเข้ามา กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ก็มองถึงตรงนี้เช่นกัน ต้องการเป็นแหล่งท่ีดูแลผู้ป่วยซึ่งต่อไปจะ
ไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงระดับนานาชาติ โรงพยาบาลในกลุ่มฯ พยายามท่ีจะช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน แบ่งในเรื่องของความช านาญ เพื่อท่ีจะให้แต่ละโรงพยาบาลได้ลงลึกในเรื่องของความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วย
เฉพาะด้าน โดยแต่ละสาขาจะมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างกัน เช่น  

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม มีความโดดเด่นในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบ
วงจร เช่น การขยายเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดเปิดช่องอกเพื่อรักษาโรคท่ีซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลฯ มุ่งมั่นท่ี
จะเดินหน้าและพัฒนาตรงนี้ ไม่เพียงเฉพาะคนไข้ท่ีเป็นคนไทยเท่านั้น จากท่ีผ่านมามีคนไข้ต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาท่ี
โรงพยาบาลในเรื่องนี้แล้วเช่นกัน  

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มุ่งเน้นให้เกิดความช านาญในการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
กระดูกและข้อ การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมท่ีส าคัญในอนาคต รวมท้ังการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง กลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้มีการลงทุนในเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้วยเรื่องเส้นเลือดในสมอง
โดยเฉพาะอีกด้วย 

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร พัฒนาการให้บริการหน่วยตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีตาม
ปัจจัยเส่ียงทางอาชีวเวชศาสตร์  

 ซึ่งตามท่ีกล่าวมากลุ่มโรงพยาบาลฯ ก าลังด าเนินการ และมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินการต่อในระยะยาว ในส่วนท่ีต้อง
พัฒนาเพิ่มเติม เรื่องการพยายามใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยถือเป็นเรื่องส าคัญ การใช้
เทคโนโลยีในเรื่อง Digital Medicine มีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ท้ังนี้ กลุ่มโรงพยาบาลฯ จะพัฒนาในส่วนนี้และเช่ือว่า
ในอนาคตจะมีความครอบคลุมในการให้บริการผู้ป่วยหลายๆ กลุ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนแรกทีเ่ริ่มท าได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 
(NCDs) แต่เดิมผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมาตรวจ เจาะเลือด และรับยาท่ีโรงพยาบาล ในช่วงโควิดท่ีผ่านมาเริ่ม
ให้การดูแลโดยท่ีผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาล และจะพัฒนาส่วนนี้ต่อไปในอนาคต 
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 อีกส่วนท่ีกลุ่มโรงพยาบาลฯ ก าลังให้ความส าคัญ คือ การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุและจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่ปี โรงพยาบาลจ าเป็นต้องมีการให้ความส าคัญกับการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งโรงพยาบาลแห่งใหม่ก็จะมีในเรื่องนี้ด้วยแต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ 

 ม าถามจากผู้ถือหุ้น มุณชีรชิต  เลิศชัยพัฒนกุล สอบถามว่า ผลตอบรับของศูนย์ใหม่ เช่น ศูนย์ Avic เป็น
อย่างไรบ้าง ทางทีมผู้บริหารมองศูนย์ Avic ว่าจะสามารถเป็นศูนย์ที ่มีศักยภาพ ในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
โรงพยาบาลฯ อย่างเช่นศูนย์หัวใจหนองแขมหรือไม่ 

 นายแพทย์มงมล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่า ศูนย์ Avic เป็นศูนย์ท่ีโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย พยายาม
พัฒนาเพื่อมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยกลุ่มท่ีส าคัญ อาทิ กลุ่มคนไข้มะเร็ง ซึ่งอาจมีบางต าแหน่งท่ีไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น 
มะเร็งตับ เมื่อคนไข้ทราบว่าเป็นระยะของโรคมักจะลุกลามไปยังตับท้ังสองข้างแล้ว ในจุดท่ีมีการกระจายออกไปแต่ละ
จุดจะท าการรักษาตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับคือการให้ยาเคมีเฉพาะท่ี รวมทั้งการใช้เข็มเจาะให้ความร้อนโดยพลังงาน
คล่ืนวิทยุ (Radiofrequency) เพื่อจะได้เกิดการท าลายเซลล์มะเร็งเฉพาะท่ีและไม่ส่งผลต่อเนื้อเยื่อดีโดยรอบ ซึ่งตรงนี้จะ
สามารถดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ คนไข้ท่ีเป็นปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง หากวินิจฉัยได้รวดร็วจะได้รับยาละลายล่ิม
เลือด แต่คนไข้บางกลุ่มเมื่อได้รับยาละลายล่ิมเลือดแล้วอาการกลับยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากเส้นเลือดยังไม่เปิด อาจเป็น
เพราะว่าก้อนเลือดท่ีเกิดขึ้นมีจ านวนมากกว่ายาท่ีจะสามารถละลายได้ คนไข้กลุ่มนี้จะเป็นคนไข้ท่ีเหมาะสมในการใช้
วิธีการลากเอาล่ิมเลือดท่ียังค้างอยู่ในหลอดเลือดสมองออกมา จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษและผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ซึ่งการรักษาเช่นนี้สามารถให้บริการได้เฉพาะโรงพยาบาลบางแห่งเท่านั้น เช่น โรงเรียนแพทย์ เป็นต้น  

 ม าถามจากผู้ถือหุ้น มุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย สอบถามว่า กลุ่มโรงพยาบาลฯ มีนโยบายการหาโรงพยาบาล
พันธมิตรหรือไม่ 

 ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงม์วรรณ กล่าวว่า ด้านการหาโรงพยาบาลพันธมิตรอยู่ในแผนงาน ต้องอาศัยการศึกษา
และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 ม าถามจากผู้ถือหุ้น มุณชีรชิต  เลิศชัยพัฒนกุล สอบถามว่า ปัจจุบันมีการลงทุนในโรงพยาบาลนครแม่สอดอยู่ 
15 % ทางทีมผู้บริหารมีแผนในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ เพื่อท่ีจะได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากโรงพยาบาลแทนการ
รับรู้รายได้จากเงินปันผล 

 ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงม์วรรณ กล่าวว่า หุ้นท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ในโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนช่ันแนล 
นั้น มีเพียงบางส่วนประมาณ 10% ถ้ามีโอกาสก็จะเพิ่มการลงทุน และยินดีหากคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนคร
แม่สอดฯ มีมติให้เพิ่มทุน  

 ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงม์วรรณ กล่าวเพิ่มเติมเรื่องกลยุทธ์ว่า มุ่งเน้นการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิโดยเฉพาะ
ศูนย์หัวใจของเราเป็นโรงพยาบาลท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ และได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลภาครัฐ
ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ไปต้ังศูนย์หัวใจและ ช่วยบริหารงาน ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม
ด าเนินการได้ในช่วงเดือนมิถุนายน  

 นอกจากศูนย์หัวใจแล้วยังมุ่งสร้างศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวไปแล้ว อาทิ ศูนย์ทางด้านโรค
หลอดเลือดสมอง Stork และพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุ กระดูกและข้อ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งเป็นวิวัฒนาการใหม่และเป็น
ท่ีต้องการของต่างประเทศ อีกเรื่องคือการมุ่งเน้นในการป้องกันโรคไปพร้อมกับการรักษา และพัฒนาไปสู่ Wellness อีก
ด้านท่ีจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น Telemedicine ความก้าวหน้าทางการแพทย์ 
คาวมก้าวหน้าทางห้องปฏิบัติการในการตรวจท่ีมีความละเอียดมากขึ้น  

 ม าถามจากผู้ถือหุ้น มุณพศวัต ผานิชชัย สอบถามว่า ในไตรมาส 4 รายได้ลูกค้า Non Covid กลับมาเท่าช่วง
ก่อน Covid แล้วหรือไม่ รายได้ในปี 2566 ของลูกค้าฝ่ัง Non Covid เป็นอย่างไรบ้าง และจ านวนผู้ประกันตนเป็น
อย่างไร  
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  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เมื่อเทียบปี 2565 กับ 2564 คนไข้ท่ัวไปเพิ่มขึ้นประมาณ 30% 
รายได้โควิดลดลงแต่รายได้ท่ัวไปเพิ่มข้ึน และเมื่อเทียบ ณ ปัจจุบัน กับปี 2562 ก็ไม่ลดลงเท่าใดนักและเริ่มไต่ระดับขึ้น
เรื่อยๆ ในส่วนของรายได้ในปี 2566 ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้ย้ายประกันสังคมไปท่ี
อาคาร 5 ปรับปรุงอาคาร 1 และเปิดให้บริการส าหรับคนไข้กลุ่มลูกค้าท่ัวไปโดยเฉพาะ อีกท้ังกลุ่มโรงพยาบาลฯ ณ 
ปัจจุบันมีท้ังศูนย์หัวใจ ศูนย์ MRI และ ศูนย์ AVIC ซึ่งมีศักยภาพไม่ได้เป็นรองจากโรงพยาบาลอื่นๆ และคาดว่าคนไข้จะ
เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีคนไข้ในย้ายกลุ่มประกันสังคมไปอยู่ท่ีอาคาร 5 และพัฒนาหอผู้ป่วยเดิมของคนไข้ท่ัวไปให้ดีขึ้น  

 ม าถามจากผู้ถือหุ้น มุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย สอบถามว่า การท่ีประกันสังคมปรับค่ารักษาขึ้น 10% จะส่ง
ผลบวกต่อ VIH อย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ด้านจ านวนผู้ประกันตนของกลุ่มโรงพยาบาลฯ ขณะนี้เพิ่มข้ึน อยู่ท่ี
ประมาณ 200,000 ราย ค่าเหมาจ่ายเพิ่มขึ้น 10% จากเดิมประมาณ 1,640 บาท/ราย เพิ่มเป็น 1,808 บาท/ราย 
เพิ่มขึ้น 168 บาท/ราย ถือเป็นรายได้ของโรงพยาบาล แต่อย่างไรต้องบริหารจัดการรายได้ประกันสังคมนอกเหนือเหมา
จ่ายให้เพิ่มข้ึน เช่น กลุ่มโรคเรื้อรัง 

 ม าถามจากผู้รับมอบฉันทะ (ไม่ระบุชื่อ) สอบถามว่า จากรายงาน 56-1 จ านวนแพทย์ในปี 2565 เทียบกับปี 
2562 ลดลงไปค่อนข้างมาก มีปัญหาอะไรหรือไม่ และ Utilization-rate ของแต่ละโรงพยาบาลอยู่ท่ีเท่าใด 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เดิมกลุ่มโรงพยาบาลฯ ใช้แพทย์ Part Time จากหลายแห่งเป็น
จ านวนมาก ปัจจุบันมีการบริหารจัดการท่ีจะใช้แพทย์ Full Time เป็นหลัก เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการท่ีดีขึ้น 
เนื่องจากแพทย์ Part Time จะเข้ามาท างานเพียง 1-2 ครั้ง / สัปดาห์ หรือ 1 ครั้ง / 2 สัปดาห์ เท่านั้น จึงต้องปรับลด
จ านวนแพทย์ Part Time ลงตามความเหมาะสมของนโยบายท่ีก าหนด 

 ด้าน Capacity ในการรองรับคนไข้ของโรงพยาบาล เมื่อได้ย้ายประกันสังคมไปอยู่ท่ีอาคาร 5 ท าให้รองรับคนไข้
กลุ่มประกันสังคมได้มากขึ้น ด้านฝ่ังอาคาร 1 สามารถรองรับคนไข้ท่ัวไปได้มากขึ้น และคาดว่ายังรองรับได้อีกมาก
พอสมควร ในส่วนของ Utilization-rate อยู่ท่ีประมาณ ร้อยละ 50-60 คาดว่ายังรองรับได้พอสมควร 

 ม าถามจากผู้ถือหุ้น มุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย สอบถามว่า สถานการณ์โควิด ปัจจุบันมีผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอกท่ีเป็นโควิดมารักษาท่ีโรงพยาบาล VIH จ านวนเท่าไหร่และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

 ม าถามจากผู้ถือหุ้น มุณจรูญเกียรติ อัมรศิลป์ และ มุณสรรเสริญ  ดวงมณี กล่าวให้ข้อแนะน าเรื่อง การออก 
Opportunity Day ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลได้อย่างดี 

 นายแพทย์มงมล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่า ด้านสถานการณ์โควิด เห็นว่าหลังจากเทศกาลสงกรานต์น่าจะมี
แนวโน้มของผู้ป่วยท่ีมากขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากมีญาติ คนรู้จัก เริ่มติดเช้ือโควิด คนไข้ท่ีมาใช้บริการเริ่มมีผู้ท่ีติดเช้ือโควิด
มากขึ้น ในแต่ละสาขา ณ ปัจจุบันมีคนไข้โควิดผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่เนื่องจากท่ีผ่านมากลุ่ม
โรงพยาบาลฯ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์กับคนไข้กลุ่มโควิดบ้างแล้ว จึงท าให้โรงพยาบาลมีการปรับตัว มีการจัดการ
ของทีมท่ีให้การดูแล และเห็นว่าการท่ีเราเผชิญสถานการณ์โควิด ณ ปัจจุบัน ไม่ได้มีความแตกต่างกับปีท่ีผ่านมา ในแง่
ของการดูแลผู้ป่วยโควิดมีมากขึ้น การระบาดของโควิดค่อนข้างเร็ว แต่ความรุนแรงของโรคไม่ได้มากนัก ด้านการฉีด
วัคซีนโควิด ขณะนี้รัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิด จึงเห็นว่าควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะส่วนใหญ่จะได้รับ
วัคซีนเข็มสุดท้ายเมื่อปี 2565 ท่ีผ่านมา  

 ด้านกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีความระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยจะสังเกต
ได้ว่าเราจะไม่มีการให้ข่าวในส่ือต่างๆ ภายนอก เพราะไม่ต้องการท่ีจะให้ภายนอกเห็นว่าเราพยายามท่ีจะท าราคา  แต่
อย่างไรฝ่ายบริหารได้หารือกันและเห็นว่าหากมีข้อมูลท่ีน าเสนอถึงผลประกอบการ จะหาพื้นท่ีให้การส่ือสารให้ภายนอก
ได้รับทราบมากขึ้น โรงพยาบาลมีความต้ังใจท่ีจะเป็นโรงพยาบาลท่ีเติบโตอย่างยั่งยืน และจะพยายามด าเนินการในทุกๆ
ด้านให้มีความเข้มแข็ง 
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 มุณวิลาวรรณ วนดุรงม์วรรณ กล่าวว่า กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีการจ่ายเงินปันผลตามกฎเกณฑ์ และมี
ขยายกิจการโดยจะเห็นได้ว่ามีการซื้อท่ีดิน หรือการปรับปรุงอาคาร การหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมัยเข้ามาเพื่อ
รองรับการรักษา ผลก าไรท่ีได้รับยังคงมีค่าใช้จ่ายและการลงทุนท่ีรอคอยอยู่ การลงทุนจะท าแบบระมัดระวังไม่หวือหวา 
หรือต้องใช้จ่ายเกินความจ าเป็น บางส่วนท่ีมีความจ าเป็นต้องกู้ยืมจะอยู่ในภาระท่ีไม่มากจนเกินไป ตามท่ีผู้ถือหุ้น
เสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีสม่ าเสมอ กลุ่มโรงพยาบาลฯ จะพยายามด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดต้องยอมรับว่ากลุ่มโรงพยาบาลฯ มีรายได้ท่ีไม่ปกติเข้ามา กลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้ท าการจ่าย
ปันผลให้มากกว่าปกติจากท่ีผ่านมา อย่างไรหากสถานการณ์เข้ามาสู่ภาวะปกติแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบว่า
กรรมการและผู้บริหารได้ตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและรับทราบถึงความต้องการในเชิงท่านผู้ถือหุ้นว่า
ต้องการอย่างไร และจะท าอย่างไรถึงจะยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น กลุ่มโรงพยาบาลฯ จะด าเนินการไปอย่างมั่นคง ไม่
หวือหวา และไม่มีภาระมากจนเกินไป 

 ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลนับต้ังแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ มีการจ่ายปันผลท่ีสูงสุด
ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด โรงพยาบาลฯ ไม่ได้ใช้พื้นท่ีของโรงพยาบาลเพียงเท่านั้น แต่ได้รับความร่วมมือ
จากพันธมิตร โรงแรมต่างๆ จัดต้ังเป็น Hospitel จึงท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีปี 2565 สถานการณ์โควิดลดลง 
Hospitel ได้ถูกยกเลิกไป ส่งผลให้ผลก าไรลดลง การจ่ายปันผลเป็นไปตามข้อเท็จจริงอาจไม่หวือหวามากจนเกินเหตุแต่
ขณะเดียวกันก็ไม่ตกต่ าไปมากนัก 

  ม าถามจากมุณนรา ศรีเพชร สมามมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวช่ืนชมกลุ่มโรงพยาบาลฯ ในการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้อย่างกระชับและตอบค าถามผู้ถือหุ้นทุกประเด็น และแนะน าบริษัทให้พิจารณาเรื่องการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลายๆ บริษัทได้ด าเนินการในเรื่องนี้บ้างแล้ว แต่อย่างไรการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม
แบบ Physical ยังถือเป็นเรื่องท่ีดีเพราะเป็นการจัดเพียงปีละ 1 ครั้ง และท าให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ได้พบปะซึ่ง
กันและกัน 

 ม าถามจากผู้ ถือหุ้น มุณพศวัต ผานิชชัยมุณ สอบถามว่า การสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ อยากทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เงินลงทุนเท่าใด ขนาดกี่เตียง เจาะกลุ่มลูกค้าใดบ้าง 

ม าถามจาก มุณวศิน อังมุตโรธรรม สอบถามว่า ทางกลุ่มโรงพยาบาลฯ มีแผนจะขยายโรงพยาบาลโดยสร้าง
โรงพยาบาลใหม่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ หรือไม่ ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง เช่น มีการซื้อท่ีดินแล้ว
หรือไม่ จะสร้างโรงพยาบาลในปีไหน คาดว่าระยะเวลาคืนทุนเท่าไร และโรงพยาบาลใหม่มีการรับผู้ป่วยประกันสังคม
หรือไม่ งบลงทุนประมาณเท่าไร 

 นายแพทย์มงมล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง Feasibility study ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่
การลงทุนสูง ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ท่ีพักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบซึ่งเคยส ารวจพบว่ามีหมู่บ้าน
จัดสรรขนาดใหญ่หลายโครงการ เป็นท าเลท่ีมีศักยภาพสูง ในรายละเอียดตรงนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ แต่
อย่างไรจะกอ่ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มโรงพยาบาลฯ ให้มากท่ีสุด 

 ม าถามจากผู้ถือหุ้น มุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย กล่าวว่า กลุ่มโรงพยาบาลฯ มีการลงทุนในโรงพยาบาลใหม่ๆ 
แต่อยากให้มองถึงส่ิงท่ีมีอยู่ เช่น ห้องผ่าตัด อัตราการใช้มากน้อยเพียงใด เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะหาวิธีในการเพิ่มอัตราการ
ใช้ ซึ่งเคยได้ฟังกลยุทธ์ของโรงพยาบาลบางแห่งแจ้งว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นมีความพร้อมของห้องผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีมีเคส
ศัลยกรรมจากแพทย์ภายนอกหากจะมาใช้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล ก็สามารถท าได้เพราะโรงพยาบาลมีความพร้อม
ทางด้านแพทย์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์ อยู่แล้ว เหมือนเป็นการให้แพทย์จากภายนอกซึ่งมีลูกค้าของเขามาใช้พื้นท่ีของ
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลก็ได้รับส่วนแบ่งตรงนี้ แต่ความรับผิดชอบคนไข้เป็นของทีมแพทย์ภายนอก ทางผู้บริหาร
ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร 
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 ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงม์วรรณ กล่าวว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องดังกล่าว เพราะขณะนี้กลุ่มโรงพยาบาลฯ ก็มี
แพทย์จากภายนอกเข้ามาใช้ห้องผ่าตัด ซึ่งเราเปิดกว้างและมีนโยบายเช่นกัน และได้แจ้งให้ท่ีปรึกษาจากโรงเรียนแพทย์
ว่าสามารถส่งมาได้ เป็นเรื่องท่ีด าเนินการอยู่แล้ว  

 ม าถามจากผู้ถือหุ้น มุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย กล่าวว่า กลุ่มโรงพยาบาลฯ ไม่ค่อยได้มีการประชาสัมพันธ์ จึง
ท าให้ภายนอกไม่ทราบว่าโรงพยาบาลมีอะไรเป็นจุดเด่น มองว่าเป็นโรงพยาบาลท่ัวไป ซึ่งต่างจากโรงพยาบาลบางแห่งท่ี
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเขามีจุดเด่นในด้านนั้นๆ เช่น เด่นด้าน IVF ด้านชาวต่างชาติ ด้านการท าศัลยกรรม เป็นต้น 

 ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงม์วรรณ กล่าวยอมรับว่าเดิมการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มโรงพยาบาลฯ ยังไม่ค่อย
เข้มแข็ง เพราะมุ่งเน้นเรื่องการรักษา แต่ปัจจุบันได้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างไปจากเดิม เช่น ทางเว็บไซต์ 
ทาง TIKTOK เป็นต้น ในส่วนการมุ่งเน้นเรื่องจุดเด่นของศูนย์อยู่ระหว่างด าเนินการ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้
ค าแนะน า 

 ม าถามจาก มุณวศิน อังมุตโรธรรม กล่าวชื่นชอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งในวันนี้ท่ีได้มาเข้าร่วม
การประชุมเห็นว่าโรงพยาบาลมีการพัฒนาไปค่อนข้างมาก โรงพยาบาลเติบโตในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร โดยแต่ละ
โรงพยาบาลก็จะมีกลุ่มเป้าหมาย และความเช่ียวชาญท่ีต่างกัน ในฐานะท่ีโรงพยาบาลเติบโตมาในจังหวัดสมุทรสาครนั้น 
จึงอยากให้ประชากรในจังหวัดนี้เมื่อเจ็บป่วยอยากให้นึกถึงโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อีกท้ังหากมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน 
โรงพยาบาลอาจมีกิจกรรมท่ีกลุ่มประชากรของจังหวัดสามารถมีส่วนร่วมได้ ส่วนตัวมองว่ากลุ่มวิชัยเวชฯ มีจุดแข็งท้ังการ
มีทีมจากโรงเรียนแพทย์ ความมีศักยภาพในด้านต่างๆ อยากให้อนาคตเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับกลุ่มโรงพยาบาล
ใหญ่ๆ มิใช่เพียงแต่เป็นโรงพยาบาลในพื้นท่ีเท่านั้น 

 ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงม์วรรณ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้ข้อแนะน า และจะน าไปปฏิบัติต่อไป อย่างไร
ก็ตามกลุ่มโรงพยาบาลฯ มุ่งมั่นท่ีก้าวไปสู่ความยั่งยืน ตามท่ีผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กรและความยั่งยืนธุรกิจได้
กล่าวถึงเรื่อง ESG ไปแล้วนั้น เป็นเรื่องท่ีกลุ่มโรงพยาบาลฯ มีความต้ังใจอย่างมาก ไม่ใช่เฉพาะการดูแลประชาชนเท่านั้น 
ต้องดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และมั่นใจว่ากลุ่มโรงพยาบาลฯ มีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล มีความสามารถ 
และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นถึงความต้ังใจของกลุ่มโรงพยาบาลเป็นส าคัญ 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุม 

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัดิภาพ และกล่าวปิดประชุม 
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